
BEAMIFY
อิสระแห่งการสื่อสาร ก้าวทะยานสู่ความฝน

ผู้พัฒนา: นายคุณาภาส คงกิติมานนท (โนต) และ นายภาคิน แจงกระจาง (ทีม)
จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แอปพลิเคชันที่ชวยใหโทรศัพทมือถือสามารถสื่อสารและสงขอมูลถึงกันไดโดยตรง
โดยไมเสียคาใชจาย และไมตองอาศัยสัญญาณ Wi-Fi หรือ 3G 

เหมาะสําหรับกรุปทัวรที่เดินทางไปในที่ที่ไมมีสัญญาณ ผูที่ไปเที่ยวตางประเทศ 
หรือใชเพ�่อสื่อสารภายในองคกร
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 ในโลกของการสื่อสารที่ไม่ได้มีอิสระแท้จริงเหมือนใน
โฆษณา ผู้บริโภคที่ต้องการส่ือสารผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
ต่างต้องเสียค่าแพ็กเกจใหญ่น้อยกันเป็นประจำาทุกๆ เดือน 
ถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่ความต้องการใช้งานและทุนทรัพย์ 
ของแต่ละคน และค่าแพ็กเกจที่เสียไปก็ไม่ได้รับประกันว่า  
เราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้ทุกท่ีทุกเวลา  
โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ
 ในโลกของการสื่อสาร ณ ปัจจุบัน เราจึงไม่ได้มีอิสระ
ที่จะส่ือสารอย่างแท้จริง เพราะพวกเราต่างรับรู้กันดีว่า 
ของฟรีไม่มีในโลก
 แต่ก็ ไม่เสมอไป เม่ือในวันนี้ชายหนุ่ม 2 คนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะมอบอิสระ 
ในการส่ือสารให้แก่ผู้ใช้อปุกรณส์มารต์โฟน ได้ใช้สมารต์โฟน
ติดต่อส่ือสารแม้ในพื้นที่ที่ ไม่มีสัญญาณ และท่ีสำาคัญคือ 
ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ขึ้นมาได้แล้ว
 อย่ามัวรอช้า ตามไปดูกันสิว่า พวกเขาทำาได้อย่างไร
กัน?

เมื่อเราอยู่ ในบริเวณที่ไม่มี free Wi-Fi ให้ใช้ 
เราก็ต้องใช้ 3G ซึ่งทำาให้การใช้ปริมาณข้อมูล 
ผ่านเครือข่ายมือถือ (Mobile Data) เปลือง  

เราเลยคิดว่า ถ้าสื่อสารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
และไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

มันก็จะดีมาก
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เม่ือมือถือไม่มีสัญญาณ ก็สร้างสัญญาณให้มือถือ 
(ซะสิ!)
	 “ผลงานน้ีเป็น	Senior	Project	ตั้งแต่ตอนเราอยู่ 

ปี	4	ครับ	เริ่มจากเราเจอปัญหาหนึ่งว่า	ถ้าโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ตโฟนไม่มีสัญญาณ	 ท้ังสัญญาณมือถือ	 สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต	 หรือ	 3G	 ใดๆ	 ทั้งสิ้น	 โทรศัพท์มือถือก็ 

ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งอืน่ได	้เราก็เลยคดิหาทางแกว่้า	

จะทำาอย่างไรให้โทรศัพท์มือถือสามารถสื่อสารกันได้ 

ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาณ	 แม้กระท่ังในเวลาที่ เกิดเหตุ 

ภัยพิบัติ	 เราเลยคิดจะพัฒนาแอปพลิเคชันน้ีขึ้นมา”	 

นายคุณาภาส	คงกิติมานนท์	 หรือ	 ‘โน้ต’	 เล่าให้เราฟังถึง 

จุดเริ่มต้นของ	 Beamify	 ที่เกิดขึ้นจากการเป็นโปรเจกต์ 

จบการศึกษาของโน้ต	และนายภาคิน	แจ้งกระจ่าง	หรือ	

‘ทีม’	 ที่เป็นเพ่ือนกันมาตั้งแต่อยู่ปี	 1	 คณะเทคโนโลยี-

สารสนเทศและการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 จากการมองเห็นปัญหามาสู่การกำาหนดหัวข้อ 

ผลงาน	และไม่ลืมที่จะกวาดตามองรอบๆ	ตัวว่าสิ่งที่กำาลัง

จะทำา	มีคนอื่นทำาแล้วหรือไม่?	อย่างไร?

	 “เราหาก่อนครับว่ามีคนทำาแอปพลิเคชันคล้ายๆ	

กับท่ีเราจะทำาไหม	ตอนท่ีเริม่ทำาคอืป	ี2013	ก็พบว่ามบีรษิทั

ในสหรัฐอเมริกาเจ้าหนึ่งทำาไว้	แต่ใช้เทคโนโลยี	Bluetooth		

ซึ่งมีข้อจำากัดด้านระยะทางและความเร็วในการสื่อสาร	 

เราจึงมองหาเทคโนโลยีใหม่ท่ีชื่อว่า	Wi-Fi	Direct	 ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีท่ีทำาให้โทรศัพท์มือถือสามารถสื่อสารกันได้

โดยตรง	แล้วคิดจะทำาแอปพลิเคชันที่ใช้	Wi-Fi	Direct	ใน

การสื่อสาร	จากนั้นเราก็สร้างมันขึ้นมา”	ทีมกล่าว

	 หัวข้อการพัฒนาของ	 2	 หนุ่มน้ี	 นอกจากจะมุ่ง 

แก้ปญัหาการทีไ่มส่ามารถใชส้มารต์โฟนสือ่สารไดใ้นกรณี

ที่อยู่ในพ้ืนท่ีไม่มีสัญญาณแล้ว	 อีกอานิสงส์หน่ึงท่ีได้ก็คือ	

ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ	 

อีกด้วย	

	 “ทุกวันน้ีคนทั่วไปใช้	 3G	 แต่มีข้อจำากัดคือ	 3G	

แต่ละแพ็กเกจมีความเร็วไม่เท่ากัน	แพ็กเกจท่ีมีความเร็วสูง

ก็เสียเงินเยอะหน่อย	หรือถ้าเราอยากจะแชร์หนังให้เพ่ือน	

แตเ่ราอยู่ในบรเิวณทีไ่มม่	ีfree	Wi-Fi	ใหใ้ช	้เราก็ตอ้งใช	้3G	

ซึง่ทำาให้การใชป้รมิาณขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยมอืถือ	(Mobile	

Data)	 เปลือง	 เราก็เลยคิดว่า	 ถ้าสื่อสารได้โดยไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่าย	ไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ต	มันก็จะ

ดีมากครับ”	โน้ตกล่าวด้วยรอยยิ้ม	

	 ก่อนจะเริ่มต้นพัฒนาผลงาน	โน้ตกับทีมได้สำารวจ

ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	 โดยการใช้

แบบสอบถาม	 เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความ

ต้องการของตลาด	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมา	 แน่นอนว่า 

คนอยากใช้แอปพลิเคชันนี้เอามากๆ
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	 “กลุ่มผู้ใช้งาน	Beamify	 หลักๆ	 จะเน้นบุคคลท่ี 

ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อสารครับ	 รองลงมาคือ 

กรุ๊ปทัวร์หรือหน่วยงานที่ต้องเดินทางไปในท่ีท่ีไม่มี

สัญญาณให้บริการ	 ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งต้องเสียค่า 

โรมมิ่งหรือ	Wi-Fi	ในโรงแรม	กับอีกกลุ่มคือ	ใช้เพื่อสื่อสาร

ภายในองค์กร	เราอยากให้องค์กรนำาแอปพลิเคชันของเรา

ไปใชใ้นการสือ่สารเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยในองคก์ร	และมคีวาม

ปลอดภัยด้วย”	โน้ตกล่าว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการคือมุมมองทางด้านธุรกิจ  
ปกติผมเขียนโปรแกรมเพราะชอบ ทำาสนุกๆ ทำาอะไร 

ที่สนใจร่วมกับเพื่อน แต่พอได้เข้าร่วมโครงการนี้ 
ทำาให้เริ่มมองโอกาสในการต่อยอดผลงาน

มุ่งมั่นพัฒนา และศึกษาเพิ่มเติม
	 โน้ตและทีมร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาผลงาน 

อย่างขะมักเขม้น	 ถึงขนาดมาเช่าห้องพักร่วมกัน	 เพ่ือที่จะ

คุยงานกันได้สะดวก	และสามารถทำาผลงานเสร็จได้ตามที่

ตั้งใจไว้

	 “หน้าท่ีหลักของเราสองคนคือ	 ลงโค้ด	 (Code)	

เหมอืนกันครบั	ไมไ่ดแ้บง่งานว่าใครจะออกแบบ	(Design)		

เพราะว่าเราไม่ได้มีจำานวนคนเยอะขนาดที่จะแบ่งงาน 

กันได	้(ย้ิม)	ก็เลยชว่ยกันทำา	แบง่สว่นว่าคนน้ีทำาฟังก์ชนัน้ัน	

คนนี้ทำาฟังก์ชันนี้”	โน้ตกล่าว

	 อาจเพราะเป็นงานที่ท้าทาย	แต่ทำากันเพียง	2	คน	

โนต้กับทีมจงึตอ้งเหน่ือยหนักไมน้่อย	ซึง่หน่ึงในปญัหาของ

การพัฒนาผลงานก็คือ	 การต้องศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 

ไม่มีความรู้มาก่อน

	 “ชว่งยากๆ	ก็ม	ีแตก็่ไมท้่อครบั	(ย้ิม)	เพราะเราตัง้ใจ

ว่าจะทำาให้ได้	 ก็ต้องทำาให้ได้	 อย่างช่วงปลายปี	 2013	 

เหลืออีกไม่ก่ีเดือนเราก็จะจบแล้ว	 แต่ว่าผลงานมันยัง 

ไม่เวิร์กสักที	 ตอนน้ันก็เป็นช่วงที่ลำาบากเหมือนกันครับ”	

โน้ตกล่าว

	 ทั้งสองต่างต้องเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ด	 ขั้นตอน 

ในการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือ	 และเรียนรู้ระบบ 

แอนดรอยด์เพ่ิมเติม	 รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคในส่วน

ของการสื่อสารหรือเน็ตเวิร์ก	 ซึ่งโน้ตท่ีเรียนเอก	Software	

Design	 ไม่มีความรู้มาก่อน	 ก็ต้องอาศัยการศึกษาหา 

ความรู้และปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติม	จนกระทั่งผลงาน

สำาเร็จเสร็จสิ้น	และทั้งสองก็ไม่รอช้า	นำา	Beamify	ส่งเข้า
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ประกวด	 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แห่งประเทศไทย	(NSC)	และต่อยอดมาสู่โครงการต่อกล้า

ให้เติบใหญ่	ปี	2	ในที่สุด

	 “เพราะเราอยากต่อยอดผลงานครับ	จากของเดิม	

feature	ของเราคือ	สามารถแชตได้	ส่งไฟล์ได้	วิดีโอคอลได้	

แต่ส่ิงท่ีเราขาดคือ	ด้านการตลาด	และเครือข่ายภาควิชาการ

และภาคธุรกิจ	(Connection)	ตา่งๆ	เราจงึตดัสนิใจเข้ารว่ม

โครงการต่อกล้าฯ	 เพ่ือหาเครือข่ายและความรู้ต่างๆ	 ทาง

ด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอน”	 โน้ตกล่าวด้วยแววตา

มุ่งมั่น	

	 ซึ่งความคาดหวังของ	 2	 หนุ่มได้กลายเป็นจริง	 

จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมของโครงการ

	 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้คือ	มุมมองทางด้าน

ธุรกิจในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมครับ	 เพราะปกติผม 

เขยีนโปรแกรมเพราะชอบ	ทำาสนกุๆ	ทำาอะไรท่ีสนใจรว่มกับ

เพ่ือน	 แต่พอได้เข้าร่วมโครงการน้ีทำาให้รู้ ว่า	 แค่ชอบ 

อย่างเดียวมันต่อยอดผลประโยชน์ไม่ได้	 มันต้องมองถึง

ธุรกิจ	โอกาสในการต่อยอดผลงาน”	ทีมกล่าวด้วยรอยยิ้ม

		 และไม่ใช่เพียงความรู้ด้านการตลาดเท่าน้ันท่ี 

ทั้งสองได้รับไป	แต่โน้ตกับทีมยังได้ความรู้ที่จำาเป็นต้องใช้

ในการพัฒนาผลงานอีกมากมาย	 เช่น	 วิธีการจัดการ

ซอฟต์แวร์	 (Software	 Process	 Development)	 ท่ีแม้ 

ทั้งสองจะเคยเรียนในมหาวิทยาลัยมาบ้างแล้วแต่ก็ยัง 

ไม่เคยได้ใช้งานจริง	 แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมอบรมท่ีบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธร	 ได้คุยกับผู้ท่ีมีประสบการณ์และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สำาเร็จ	 (Scrum)	 

ก็ทำาให้ท้ังสองเห็นภาพและนำาความรู้ไปปรับใช้กับงาน 

ตัวเองได้มากขึ้น	 รวมไปถึงเรื่อง	User	Experience	 (UX)	

และ	User	 Interface	 (UI)	 ที่ท้ังสองไม่เคยมีความรู้และ

ประสบการณ์มาก่อน	 ก็ได้มาเรียนรู้ในการอบรมเชิง 

ปฏบิตักิารท่ีโครงการจดัขึน้	ทำาให้มคีวามรูเ้ก่ียวกับขัน้ตอน

ที่จะทำาให้แอปพลิเคชันใช้งานง่ายขึ้น

	 และแน่นอน	 ที่ขาดไม่ได้ก็คือ	 คำาแนะนำาจาก 

คณะกรรมการและทีมโคช้ในโครงการ	ท่ีชว่ยชีแ้นะแนวทาง

การพัฒนาและการขยายขอบเขตผลงานของท้ังสองออกสู่

สาธารณชนในวงกว้าง

เราได้ feedback จากผู้ใช้งานจริงมา รับฟังความคิดเห็น 
แล้วก็นำามาปรับกับผลงานต่อ ก่อนจะ public ออกไป
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 “ศักยภาพที่มองเห็นในตัวน้อง คือน้องมีความ
ต้ังใจมากและมีความรู้ ในระดับหนึ่งแล้ว แต่สิ่งที่เขาเข้ามา
เติมในโครงการต่อกล้าฯ คือ ความรู้ด้านวิธีการที่จะ 
ทำาอย่างไรให้ถึงมือผู้ ใช้ หรือทำาอย่างไรจะให้เขาขายของได้ 
หรอืการตลาด คอืก่อนหนา้นีเ้ขายงัมองไม่เห็นจดุนี ้ส่ิงทีเ่รา
เติมเข้าไปคือ ทำาให้เขาเห็นว่า ถ้าเขามีความรู้ท่ีจะผลิตโปรดักต์
ตัวหน่ึงออกมาได้ จะผลักดันอย่างไรให้ถึงตลาด ให้ถึงมือผู้ใช้ 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่โค้ชช่วยกันผลักดัน” นั่นคือความคิดเห็นของ
หนึ่งในทีมโค้ชอย่างคุณศรินทร์ วัชรบุศราคำา หรือ ‘พ่ีริน’ 
ของน้องๆ ซ่ึงเป็นสิ่งที่โน้ตและทีมต้องการเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อพัฒนาผลงานไปสู่ผู้ ใช้จริง

พัฒนาคำาแนะนำา มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์
	 “ส่วนมากพ่ีเขาจะแนะนำาเร่ืองการใช้งานครับ”	 

โน้ตกล่าวถึงคำาแนะนำาจากคณะกรรมการและพี่ๆ	ทีมโค้ช	

“เชน่เรือ่ง	User	Interface	ตรงนีค้วรเปน็อย่างไร	การใชง้าน

ยากไหม	คือเน้นไปที่การใช้งานของผู้ใช้มากกว่า”

	 “เรือ่งเทคนคินอ้งเขาเก่งมาแลว้	ทีเ่ราแนะนำาหลกัๆ	

จึงเป็นเรื่อง	 Interface	หน้าจอกับการใช้งาน	 เนื่องจากว่า

น้องมาด้วยเทคนิคแน่น	 แต่ขาดทางด้านการออกแบบ	

คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำา

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

(Design)	นิดหน่อย”	พี่รินชี้ประเด็น	ก่อนกล่าวต่อว่า	

	 “การพัฒนาจึงเน้นไปที่การปรับการออกแบบ 

กับวิธีการใช้ของผู้ใช้งาน	 ว่ากดแบบน้ีแล้วต้องได้แบบน้ี

จริงๆ	ไม่ใช่กดแบบนี้แล้วได้อย่างอื่นมาแทน	ก็จะบอกเขา

ว่าอย่างน้ีไม่ใช่นะ	 เซนส์ของผู้ใช้งานคือถนัดมือขวาหรือ

ถนัดมือซ้าย	ปุ่มน้ีควรจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา	จะบอกว่า

ประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือจริงๆ	 ของผู้ใช้งาน	 

เขาใช้อย่างไร	 ซึ่งน้องเขาก็เก็บความคิดของพวกพ่ีๆ	 ไป 

ปรับแก้กับผลงานได้ดี	 และจะบอกเขาตลอดว่า	 เวลาเขา 

มีปัญหาสามารถเข้ามาปรึกษาได้ทุกเรื่อง	 ท้ังเรื่องงาน	 

เรื่องการออกแบบ	หรือเรื่องกลยุทธ์การตลาด	 เพราะว่า

อยากให้น้องเต็มที่ค่ะ”	

	 ซึ่งทั้งสองหนุ่มก็เต็มที่กันจริงๆ	 เนื่องจากในช่วงท่ี

เข้าร่วมโครงการนี้	 ทั้งสองจบการศึกษา	 เข้าทำางานและ

ศึกษาต่อกันแล้ว	โดยทีมน้ันทำางานเป็น	Software	Engineer	

ที่บริษัท	 Sertis	 Co.Ltd.	 ขณะที่โน้ตน้ันนอกจากเรียน

ปริญญาโทต่อในคณะเดิมแล้ว	 ก็ยังทำางานเป็นนักวิจัย 

เกี่ยวกับพันธุกรรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วย

	 “ต้องแบ่งเวลาและหาเวลามาเจอกันบ่อยๆ	ครับ	

ผมเรียนรู้ว่าการทำางานเป็นทีมแต่ไม่ได้เจอกัน	 ทำาให้งาน

เดินช้ามาก	 เหมือนทำาอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว	 (หัวเราะ)	 

การประชุม	 การสรุปงาน	การตั้งเป้าหมายจึงสำาคัญมาก	

ต้องเขียนเดดไลน์ให้ตัวเอง”	ทีมกล่าว

	 “ผมเรียนภาคกลางคืนครับ	6	 โมงถึง	3	ทุ่ม	และ

เรียนวันเสาร์ทั้งวัน	 ส่วนทีมก็ทำางาน	 ถ้าเป็นวันธรรมดา 

เราจะใช้เวลาทำาผลงานกันหลังเลิกงาน	คือ	2	ทุ่ม	ถึง	4	ทุ่ม	
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ไม่เกิน	5	ทุ่ม	เฉลี่ยก็ประมาณ	2-3	ชั่วโมงต่อวัน	วันอาทิตย์

เราจะว่างกันท้ังคู่	 ก็ทำางานออนไลน์กันท่ีบ้าน	หรือนัดมา

เจอกันท่ีมหาวิทยาลัยบ้าง	เพราะบางเร่ืองมันต้องมาเจอกัน	

อย่างเช่นเวลาท่ีเราจะทดสอบอุปกรณ์”	 โน้ตอธิบายการ

แบ่งเวลาในการทำางาน

	 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงน้ีเอง	 ท่ีทำาให้ในท่ีสุด

ผลงาน	 Beamify	 ของ	 2	 หนุ่มก็ถูกพัฒนาและนำาออก

ทดสอบให้ผู้ใช้งานจริงได้ทดลองใช้ในเวลาต่อมา

เมื่อก่อนไม่ได้คำานึงถึงว่า โปรแกรมนี้มันกินแบตเตอรี่
เยอะไหม? หรือจะ lack เครื่องของผู้ ใช้งานหรือเปล่า? 

User Interface เป็นอย่างไร? คือเราทำาให้ฟังก์ชัน 
มันเสร็จแล้ว run ได้แค่นั้นพอ แต่พอเข้ามาสู่โครงการ 

ต่อกล้าฯ เราตั้งใจว่าจะอัปโหลดขึ้น Play Store  
เราก็ต้องคำานึงถึงผู้ ใช้งานด้วย
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ขยายผลสู่ผู้ ใช้ พัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง
	 หลังจากมุมานะพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง	 

ในท่ีสุดโน้ตและทีมก็นำาแอปพลิเคชัน	 Beamify	 ออกสู่ 

ผู้ใช้งานจริง	 โดยแบ่งเป็น	 2	ช่วง	 ช่วงแรกคือการทดสอบ 

ในวงจำากัด	ส่วนช่วงที่	2	คือนำาออกเผยแพร่ผ่าน	Google	

Play	

	 “ก่อนท่ีจะเผยแพร่ออกไป	 เราได้นำาแอปพลิเคชัน	

ไปทดลองใช้ที่	 NECTEC	 รวมถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปครับ	 

ให้เขาแสดงความเห็นกลับมา	 ผลตอบรับก็โอเค	 จะมี 

ตำาหนิบ้างก็เรื่องการใช้งานให้สะดวก	 (User	 Friendly)	 

และพวก	User	 Interface	 (UI)	ต่างๆ	คือเราได้ความเห็น	

จากผู้ใช้งานมา	 แล้วก็นำามาปรับกับผลงานต่อ	 ก่อนจะ 

เผยแพร่ออกไป”	ทีมกล่าว

	 “ตอนนี้เราก็ได้เผยแพร่ใน	Google	Play	สำาหรับ

คนที่ใช้แอนดรอยด์แล้วครับ	 คือปล่อยให้ผู้ใช้งานท่ัวไป 

ได้ดาวน์โหลดฟรีก่อน	 ยอดดาวน์โหลดตอนนี้ก็เกือบๆ	

5,000	 ครับ	 (ปี	 2557)	 ใช้งานได้ทั้งในและต่างประเทศ	 

อย่างตอนท่ีผมไปแข่ง	 APICTA	 (การประกวดซอฟต์แวร์

เอเชียแปซิฟิก	:	Asia	Pacific	ICT	Alliance	Awards)	ก็ให้

โหลดใช้กันเลย”	โน้ตกล่าวด้วยรอยยิ้ม

	 การอัปโหลดแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานได้ทดลอง

ดาวนโ์หลดไปใช้งานกนัฟรีๆ 	นี	้เปน็ความตัง้ใจของ	2	หนุม่

ที่ต้องการทดสอบผลงาน	และเก็บเก่ียวเสียงสะท้อนจาก 

ผู้ใช้งานจริง	เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

	 “ผู้ใช้บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันท่ีดีครับ	 เพราะมัน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 (หัวเราะ)	แต่ข้อจำากัดของมันก็ยังมี

อยู่บ้างคือ	 ตอนนี้ยังทำางานได้แค่บนแอนดรอยด์แต่บาง

บ้านเขาใช้	iOS	ท้ังบ้านเลย	เขาก็อยากให้เราทำาให้แอนดรอยด์

สามารถสื่อสารกับ	 iOS	ได้ด้วย	ซึ่งเราก็มองอยู่เหมือนกัน	

แต่คงไม่ใช่เร็วๆ	นี้ครับ”	โน้ตกล่าว

	 นอกจากความภาคภูมใิจทีส่ามารถพัฒนาผลงาน

จนถึงขัน้ทีส่ามารถขยายผลออกสูส่าธารณะไดแ้ลว้	ทัง้สอง

ยังไดร้บับทเรยีนในฐานะนักพัฒนาจากการทำางานรว่มกับ

ผู้ใช้จริงอีกด้วย	 โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนา 

ผลงานเพื่อแข่งขัน	กับการพัฒนาเพื่อไปสู่ผู้ใช้จริง	

	 “แตกต่างกันเยอะเลยครับ	อย่างตอนที่แข่ง	NSC	

ผมพัฒนาเพ่ือไปแข่งจริงๆ	 ไม่ได้คำานึงถึงผู้ใช้	 แค่ให้ 

ฟังก์ชันนี้เวิร์ก	พอฟังก์ชันน้ีเวิร์กก็พอ	จบ!	 เมื่อก่อนไม่ได้

คำานึงถึงว่าโปรแกรมน้ีมันกินแบตเตอรี่เยอะไหม?	 หรือ 

จะ	 lack	 เครื่องของผู้ใช้งานหรือเปล่า?	User	 Interface	 

เป็นอย่างไร?	 คือเราทำาให้ฟังก์ชันมันเสร็จแล้ว	 run	 ได้ 

แค่นั้นพอ	แต่พอเรามาเข้าสู่โครงการต่อกล้าฯ	เราตั้งใจว่า

จะอัปโหลดขึ้น	Play	Store	เราก็ต้องคำานึงถึงผู้ใช้งานด้วย	

บวกกบัการปรกึษาทมีโคช้ก็ทำาใหไ้ดค้วามรูม้า	รูว่้าเราควร

จะแก้ไขตรงไหนบ้าง”	โน้ตเล่าถึงบทเรียนที่ได้รับ
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แรงขับเคลื่อนสู่เส้นชัย 
	 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ชายหนุ่ม	 2	 คนจะก้าวเดิน 

มาถึงจุดของนักพัฒนา	 ท่ีสามารถพัฒนาผลงานออกสู่ 

ผู้ใช้งานจริงในวงกว้างและได้รับเสียงตอบรับที่ดี	โน้ตและ

ทีมยอมรับว่า	พวกเขาคงมาไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้	หากขาด

แรงสนับสนุนที่ช่วยพวกเขา

	 “กว่าจะมาถึงวันน้ีมีหลายปัจจัยครับ	ปัจจัยแรก

เกิดจากแรงบันดาลใจของพวกผม	 ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจ 

ก็คงไม่ทำามันขึ้นมา	 ปัจจัยที่สองคือ	 มีอาจารย์บุญสิทธ์ิ	 

ย้ิมวาสนา	 อาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะแนว	 ช่วงท่ีเราทำา

แรกๆ	มีปัญหาติดขัดเยอะครับ	 ได้อาศัยถามจากอาจารย์

ที่ปรึกษา	 ท่านก็ช่วยแนะแนวทางและวิธีทำาต่างๆ	 จนจะ 

จบปี	 4	 เรายังไม่เห็นว่าจะนำาแอปพลิเคชันตัวน้ีขึ้นบน	 

Play	Store	ได้	เลยลองสมัครเข้าโครงการต่อกล้าฯ	ดู	ซึ่งก็

ทำาให้เราเห็นช่องทางแล้วว่า	 เราจะสามารถทำาให้มัน 

เปน็จรงิไดอ้ย่างไร	แลว้เรากท็ำา”	โนต้กลา่วถงึลำาดบัขัน้ของ

แรงสนับสนุนนับจากวันแรกจนถึงวันนี้

จนจะจบปี 4 เรายังไม่เห็นว่าจะนำาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นบน 
Play Store ได้ เลยลองสมัครเข้าโครงการต่อกล้าฯ ดู  
ซึ่งก็ทำาให้เราเห็นช่องทางแล้วว่า เราจะสามารถทำาให้มัน

เป็นจริงได้อย่างไร แล้วเราก็ทำา

	 “ถ้าเราพลาดไมไ่ดเ้ขา้มาในโครงการถือว่าเสยีดาย	

มากๆ	ครับ	แอปพลิเคชันนี้ก็คงไม่ได้ขึ้น	Play	Store	อาจ

ไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปและเราก็จะพลาดโอกาสดีๆ	 

ที่จะมีเครือข่าย	 (Connection)	ทางด้านธุรกิจ	 	 ได้เรียนรู้

ประสบการณ์จริงจากคนท่ีเขาทำางานจริงมา”	ทีมกล่าวเสริม	

	 ที่ท้ังสองกล่าวมา	 โดยเฉพาะเรื่องช่องทางและ 

เครือขา่ย	(Connection)	ทางธุรกิจ	ไมใ่ชเ่รือ่งเกินจรงิ	เพราะ

หลังจากการจัดนิทรรศการออกงาน	NECTEC-ACE	 ที่

โรงแรม	เดอะ	สโุกศล	กรงุเทพฯ	ก็ได้มบีรษิทัท่ีให้ความสนใจ

ผลงานของท้ังคู่	และมีแนวโน้มท่ีจะได้ร่วมงานกันในอนาคต	

ติดต่อเข้ามาไม่น้อย

	 “ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทท่ีอยากนำาแอปพลิเคชัน	

ของเราไปผนวกกับของเขาครับ	ซึ่งทางเราก็คิดเหมือนกัน

ว่ามันไม่ใช่	 (หัวเราะ)	 เพราะอันน้ีมันก็เป็นแอปพลิเคชัน 

ของเรา	กลุ่มเป้าหมายเราก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่	 อย่างที่ผม

บอกว่า	 ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่สามารถสื่อสารกันได้	 มันก็ 

จะทำาอะไรไม่ได้	 แต่ถ้าทุกคนมีแอปพลิเคชันน้ี	 แล้วเกิด 

ภัยธรรมชาติขึ้นมา	 เช่น	 สึนามิ	 ก็ใช้แอปพลิเคชันน้ี 

ขอความชว่ยเหลอืกันได	้คอืเราไมไ่ดเ้จาะจงว่าจะตอ้งเปน็

หน่วยงานหรือองค์กรมาใช้งาน	 แต่เราอยากให้ทุกคน

สามารถใช้งานได้”	โน้ตกล่าว	

	 ไมเ่พียงเปดิโลกเครอืขา่ยทางธุรกิจเท่าน้ัน	แตก่าร

เข้าร่วมโครงการยังเหมือนเป็นการเปิดประตูของ	2	หนุ่ม	

ให้ได้พบกับคนที่มีความสนใจและหัวใจใกล้เคียงกัน	 ได้ 

เข้ามารู้จักและคบเป็นกัลยาณมิตรกันอีกด้วย

	 “มีบางคนที่หลังจากได้เห็นผลงานแล้วก็คอย
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ติดตามเราตลอดครับ	 อย่างเราลงแอปพลิเคชันบน	Play	

Store	 เขาก็มาตามดาวน์โหลด	 ช่วยโปรโมต	 แล้วก็ส่ง 

ความเห็นกลับมาให้เรา	 ส่งอีเมลมาคุยกัน	 เป็นการเปิด

โอกาสให้คนได้มารู้จักเรามากขึ้น	และเราก็ได้รู้จักคนอื่นๆ	

มากขึ้นครับ”	โน้ตเล่าถึงประสบการณ์ด้วยรอยยิ้ม	

ก้าวย่างต่อไป และแรงบันดาลใจสู่น้องรุ่นหลัง
	 ในโลกไอทีเมื่อครั้งตอนท่ีโน้ตและทีมสำารวจเมื่อ 

ปี	 2013	พบว่ามีแอปพลิเคชันท่ีคล้ายคลึงกับ	 Beamify	 

ไมม่ากนกั	ทีม่อียู่ก็มฟัีงก์ชนัไมค่รบครนัเหมอืนผลงานของ	

2	 หนุ่ม	 จะมีท่ีเด่นๆ	 ก็เพียงแอปพลิเคชันที่ใช้บลูทูธใน 

การสื่อสารของสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งมีการใช้งานกันอย่าง 

กว้างขวางในฮ่องกงเท่านั้น

	 ถึงวันน้ีท่ี	 Beamify	 ได้เผยแพร่ออกสู่ตลาดจริง	 

ไปพร้อมๆ	 กับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 น่าสนใจ

อย่างย่ิงว่า	 นี่อาจจะเป็นแอปพลิเคชันสำาหรับการสื่อสาร

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำากัดด้านพ้ืนท่ี

สัญญาณรายแรกของโลก	และอาจจะปฏิวัติแวดวงการ 

ใช้งานสมาร์ตโฟนได้ไม่มากก็น้อย	

	 อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงตอบรับท่ีดีเข้ามา

มากมาย	แต่ทั้ง	2	หนุ่มก็ไม่ได้เหลิงหลง	ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ	ไป

	 “ด้วยข้อจำากัดของมือถือ	ณ	ปัจจุบัน	และยิ่งเป็น	

แอนดรอยด์	 ย่ิงมีหลากหลายรุ่นมาก	 แต่ละรุ่นอุปกรณ์

ความแรงของมันไม่เหมือนกัน	นั่นคือข้อจำากัดที่เราเจอมา

ตั้งแต่เราเริ่มต้นทำาเลยครับ	 แต่ถ้าถามว่าทำาได้จริงไหม	 

ก็ทำาได้จริง	 แต่จะทำาให้ได้ลื่นก็ต้องมือถือรุ่นสูงๆ	 ครับ”	 

โนต้กลา่วถึงข้อจำากัด	ก่อนจะย้ิมกว้างแลว้ยืนยันว่า	อย่างไร

ก็ตาม	พวกเขาจะยังคงมุง่มัน่พัฒนาผลงานตอ่ไปใหด้ท่ีีสดุ	

และไม่ลืมท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่างๆ	 

ให้แก่น้องรุ่นหลังๆ	สืบต่อไปอีกด้วย
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	 “เริ่มแรกต้องมีแรงบันดาลใจท่ีตัวเองก่อนครับ	 

หลังจากนั้นต้องหาเพ่ือนร่วมงานที่ดี	 ที่ปรึกษาท่ีดี	 แล้วก็ 

หาว่ามีโครงการไหนท่ีไม่ให้เราเดินอยู่เดียวดาย	 (หัวเราะ)	

คอืมคีนคอยชว่ยชีแ้นะ	มทีนุสนับสนุนให้	มกีารฝกึอบรมให	้

แต่ถึงอย่างไรสุดท้ายอยู่ท่ีเราแล้วว่า	 เราจะสร้างมันให้จบ

หรือเปล่า”	โน้ตกล่าวด้วยแววตามุ่งมั่น

	 “แรงบันดาลใจคือต้องคิดก่อนครับว่าอยากทำา

อะไร	พอเราคิดเสร็จปุ๊บ	เราก็ต้องทำาให้ได้ตามฝันเราจริงๆ	

ไม่ว่าจะยากสักเท่าไหร่ก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้	 โดยปกติแล้ว

ถ้าคนเราถ้าตั้งใจทำาอะไร	มันก็สำาเร็จอยู่แล้ว	ไม่ยากครับ”	

ทีมจบการสนทนาด้วยรอยยิ้ม	

	 วันนี้โลกของการสื่อสารท่ีไม่ได้มีอิสระแท้จริงเหมือนในโฆษณา	

กำาลังถูกชายหนุ่ม	 2	 คนลุกข้ึนมาท้าทาย	 ด้วยผลงานที่เปิดช่องทาง 

แห่งอิสระของการสือ่สารให้แก่ผูบ้รโิภค	โดยปราศจากคา่ใชจ้า่ยรายเดอืน

และข้อจำากัดด้านภูมิประเทศ

	 ถึงวันน้ี	ความฝันของพวกเขาได้ผลิบานสวยงาม	ผลงานท่ีทุ่มใจทำา	

ได้มีโอกาสเผยโฉมสู่สาธารณะ	 และมีผู้ใช้จำานวนไม่น้อยชื่นชอบและ 

กล่าวชม

	 แม้ท้ังสองจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า	 น่ีคือความสำาเร็จ	 แต่ยัง

ไม่ใช่เส้นชัยที่พวกเขาตั้งไว้	แต่ด้วยความตั้งใจและฝีมือที่ได้แสดงให้เห็น

ตลอดมา	เช่ือเหลือเกินว่า	เส้นชัยท่ีพวกเขาฝันไว้	ไม่น่าจะอยู่อีกไกลเกินรอ

อย่างแน่นอน


